

2 1/8

ที่ น.ว. ๑๕๕/๒๕๐๐

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๐

เรื่อง การเวนคืนที่ดินของทางราชการ

เรียน (เวียงกระทรวงมหาดไทย)

๑๑๑ ขว. 1
1137 เรือ 15
N2.
16๐-๑. 25.

เนื่องจากปรากฏว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ มักมีเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เพราะทางราชการยังไม่จ่ายเงินค่าทดแทนให้หรือจ่ายให้ล่าช้า เป็นเหตุให้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอตลอดมา ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ตักเตือนไปยังหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ได้เวนคืนที่ดินให้รีบจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินทันทีเมื่อได้ใช้ที่ดินของเขา และให้สอบสวนทั่วราชอาณาจักรควรวาง กระทรวงมหาดไทยได้เวนคืนที่ดินแล้วยังไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินบ้าง และให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า เพื่อระงับความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินและให้ได้ประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่งจากที่ดินที่ทางราชการได้เวนคืนมา สมควรที่กระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ ที่ทำการเวนคืนที่ดินจะพึงถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยเคร่งครัด จึงลงมติให้กระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทยจะเวนคืนที่ดินเพื่อราชการอะไร ให้กระทรวงมหาดไทยนั้นจัดทำโครงการที่จะใช้ที่ดินที่จะเวนคืนนั้นให้ถ่วงและให้กำหนดที่ดินที่จะเวนคืนอย่างประหยัดเพื่อให้ราษฎรเดือดร้อนน้อยที่สุด และต้องเตรียมงบประมาณเกี่ยวกับการนั้นให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะเวนคืน แล้วให้ปรึกษาทำความเข้าใจกับราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะต้องใช้ตามโครงการนั้นเสียก่อนถ้าตกลงซื้อขายกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืน หากตกลงซื้อขายกันไม่ได้และทางราชการจำเป็นต้องใช้ที่ดินนั้นจึงออกพระราชบัญญัติเวนคืน

๒. เมื่อได้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินที่ใดแล้ว ให้ดำเนินการเช่าครอบครองที่ดิน และจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินให้เสร็จไปโดยเร็วที่สุดแล้วดำเนินการเพื่อใช้ที่ดินนั้นตามโครงการที่ใดวางไว้

2/3

5
3/8

สำหรับการสอบสวนตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ให้กระทรวงการคลังรับไปเป็นเจ้าของเรื่องสอบสวนพิจารณาว่า มีหน่วยราชการใดบ้างที่ยังค้างเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและเห็นควรดำเนินการ
ประการใด แล้วเสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

จึงขอยืนยันมา เพื่อจะได้ออกเป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการต่อไป.

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(หลวงชำนาญอักษร)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

กอนิติกรรม.